



ประกาศด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

ที่ ๖๖ /๒๕๖๖

เรื่อง ขยายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

ด้วยด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะทำการขยายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๑ รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ ส่วนบริการศุลกากร ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. การขยายทอดตลาดครั้งนี้จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการขยายทอดตลาดของด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ และต่อหน้าผู้สุ่ราคารายอื่นที่มีอยู่ โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลสุ่ราคาต้องลงลายมือชื่อในแบบคำขอลงทะเบียนเข้าร่วมการขยายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน) และหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนให้ถูกต้องตามกฎหมายให้กับคณะกรรมการขยายทอดตลาดฯ ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

๒. ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อ และจะต้องชำระเงินมัดจำร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ประมูลทันที และชำระเงินส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๗๕ ภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ประมูลได้ มิฉะนั้น จะถือว่าผู้วางมัดจำละเลยไม่ใช้ราคา ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จะริบเงินมัดจำที่วางไว้ และหากปรากฏว่าเมื่อนำของนั้นออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่งได้เงินเป็นจำนวนสุทธิ เมื่อรวมกับเงินมัดจำที่ริบไว้แล้ว ไม่คุ้มราคาที่ขายทอดตลาดในครั้งเดิม ผู้ละเลยไม่ใช้ราคาดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดตามมาตรา ๕๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๓. การชำระเงิน ให้ชำระเสร็จสิ้น และครบถ้วนก่อนการขนย้ายครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ออกไปจากด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

๔. ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าราคานั้นยังไม่สมควรขาย และคืนเงินมัดจำที่คณะกรรมการขยายทอดตลาดเรียกเก็บไว้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และอาจถอนของออกจากการขายทอดตลาด โดยถือว่าผู้ให้ราคาสูงสุดรายนั้นถูกยกเลิกไปตามมาตรา ๕๑๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๕. ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูล ดูสภาพครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดได้ที่ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ อนึ่งหากผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลแต่ไม่ได้ตรวจดูสภาพครุภัณฑ์ก่อนวันประมูลเมื่อเข้าร่วมประมูลแล้วให้ถือว่ารับทราบ และยอมรับในรายละเอียดต่าง ๆ และสภาพของครุภัณฑ์ดังกล่าวที่จะจำหน่ายในครั้งแล้ว โดยด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าจะมีความผิดพลาดในรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่แจ้งไว้ในบัญชีรายการที่จะทำการขายทอดตลาดก็ตาม

๖. คณะกรรมการฯ อาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้อีกก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๗. หากจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขของราคาประมูล และเป็นภาระของผู้ประมูลราคาได้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

๘. การประมูลสุ้ราคาในการขายทอดตลาด การเสนอราคาแต่ละรายการในแต่ละครั้งต้องเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า ๑๐.- บาท

๙. การตัดสินใจซื้อของผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาด คณะกรรมการขายทอดตลาดฯ จะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้รับราคาผู้ที่ให้ราคาสูงสุดเป็นผู้ที่ชนะการประมูล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด ถ้าหากคณะกรรมการขายทอดตลาดพิจารณาแล้ว เห็นว่าราคาที่เสนอสูงสุดยังไม่สมควรหรือมีเหตุผลประการอื่น หรือจะยกเลิกการขายครั้งนี้ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ จากด้านบุคลากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ไม่ได้ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายในการโอน และส่งมอบทรัพย์สิน เช่น ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าขนย้าย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องให้เป็นภาระของผู้ประมูลได้ และผู้ประมูลได้ต้องเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ออกไปจากบริเวณที่ครุภัณฑ์นั้นอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ประมูลได้ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าว ด้านบุคลากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น และคณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะซื้อด้วยเหตุประการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการประมูลขายทอดตลาดในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ สถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริการบุคลากรที่ ๒ ส่วนบริการบุคลากร ด้านบุคลากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๕๘-๑๐๖๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวลลิตา อรรถพิมล)

นายด้านบุคลากรท่าอากาศยานเชียงใหม่



บัญชีรายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

แบบท้ายประกาศตำบลกาครทางาการศึกษาณเชียงใหม่ ที่ **๖๗/๖๕๖** ลงวันที่ **๒๗** สิงหาคม ๒๕๖๖

รายการที่	เลขที่หรือรหัส	ชนิดรถยนต์	รูปเครื่องโทรสาร	ราคาขั้นต่ำ	หมายเหตุ
๑	กศก.ลพ.ทส.๐๑	เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC ๗๔๒๐ หมายเลขเครื่อง E๖๓๑๙๕๔๖๒๖๓๘๖๕๘		๑๕-บาท	